



**รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ  
ไตรมาส 1 ปี 2548**

**โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ  
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ**

**รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ**  
**“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ**  
**ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ”**  
จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการในภาคเหนือ  
ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2548

**สรุปภาพรวม**

การแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ประจำปี 2548 ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการแข็งค่าของเงินบาท การนำเข้าสินค้าทุน การบริโภค และการลงทุน พบว่า

- ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจส่งออกที่กำหนดราคาเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ธุรกิจส่วนใหญ่แก้ปัญหาโดยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องจากการปรับราคาขายทำได้ยาก

- การนำเข้าสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์คงขยายตัวเพื่อขยายกำลังการผลิตในขนาดที่มีน้อย

- การบริโภคน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ยและแรงงาน

- แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือในปี 2548 ยังขยายตัวจากปีก่อนแต่ในอัตราที่ชะลอลง คาดว่าการผลิตภาคเกษตรจะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งโดยเฉพาะในครึ่งปีแรก ขณะที่ปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกจะบรรเทาลงเนื่องจากมาตรการภาครัฐทำให้การแพร่เชื้อถูกจำกัดอยู่ในวงแคบ

- เหตุการณ์ธรณีพิบัติและความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้การท่องเที่ยวชะลอตัวลงในครึ่งปีแรก แต่คาดว่าจะปรับตัวสู่ภาวะปกติในครึ่งปีหลังเมื่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเริ่มเห็นผลด้านอุปสงค์

- การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเนื่องจากราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

- การส่งออกคาดว่าจะชะลอลงจากการแข็งค่าของเงินบาทเป็นสำคัญ ประกอบกับต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น

**1. ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท**

การแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2548 ส่งผลกระทบต่อรายได้ธุรกิจส่งออกและธุรกิจโรงแรมผ่านราคาขายที่กำหนดล่วงหน้าเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. โดยความหนักเบาของผลกระทบดังกล่าวแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราการทำกำไร (margin) และการจัดการด้านต้นทุนการผลิตและการดำเนินงาน

ผู้ประกอบการปรับตัวโดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมกับควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานแทนเป็นสำคัญ รองลงมาคือ การเพิ่ม value added ของสินค้าเพื่อปรับขึ้นราคาจำหน่ายงวดต่อไป และกระจายการใช้เงินสกุลอื่น อาทิ ยูโรและเยนในการกำหนดราคาแทนการใช้เงินดอลลาร์ สรอ. เพียงสกุลเดียว เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

## 2. การนำเข้าสินค้าทุน

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรมีการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายกำลังการผลิตสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ ขณะที่อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นการนำเข้าเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าหรือทดแทนการใช้แรงงาน

## 3. การบริโภค

ในไตรมาส 1 ปี 2548 การบริโภคโดยรวมขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน อุปสงค์รถยนต์เพิ่มขึ้นมากเห็นได้จากยอดจองสินค้ำรุ่นใหม่ที่อยู่ในระดับสูงจนตัวแทนจำหน่ายส่งมอบสินค้าไม่ทันความต้องการ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และภาวะหนี้ครัวเรือน เป็นปัจจัยสำคัญที่คาดว่าจะทำให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงในปี 2548

## 4. การลงทุน

การลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2548 อยู่ในเกณฑ์ขยายตัว การลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยระดับกลางเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มขยายตัว ส่วนอุปสงค์ที่อยู่อาศัยระดับบนและระดับล่างเริ่มอ่อนตัวโดยกรณีหลังส่วนหนึ่งเป็นผลจากความสามารถในการผ่อนชำระไม่เพียงพอ การค้าวัสดุก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและมีทิศทางขยายตัวเพราะได้รับประโยชน์จากโครงการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐที่กำหนดให้ซื้อวัสดุก่อสร้างผ่านผู้ค้าในพื้นที่

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรที่มีศักยภาพดีและมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องได้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแผนลงทุนมูลค่าสูงเพื่อผลิตสินค้าเทคโนโลยีใหม่ทดแทนสินค้าเทคโนโลยีเก่าที่อยู่ในช่วงวัฏจักรขาลง เริ่มหันไปลงทุนในประเทศจีนเนื่องจากข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต และตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ่

แนวโน้มปี 2548 คาดว่าการลงทุนจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากการตัดสินใจลงทุนในระยะต่อไปจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

## 5. การส่งออกสินค้า

การส่งออกยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวแม้ว่าได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท สินค้าส่งออกที่ยังขยายตัวได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แนวโน้มการส่งออกในปี 2548 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราชะลอลงจากการอ่อนตัวของส่งออกสินค้าส่งออกบางกลุ่มที่อยู่ในวงจรขาลง และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง รวมทั้งการแข่งขันจากประเทศที่ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต

## 6. การจ้างงาน

ภาวะแรงงานโดยรวมไม่พบปัญหาขาดแคลนแรงงานยกเว้นภาคก่อสร้างที่ขาดแรงงานมีฝีมือและไม่มีฝีมือ อย่างไรก็ตามบางธุรกิจพบว่าสามารถสรรหาบุคลากรระดับควบคุมงาน/บริหารได้ยาก และต้องมีการควบคุมคุณภาพของแรงงานมีฝีมืออย่างใกล้ชิด

## 7. การผลิตและปัจจัยการผลิต

### เกษตร

ผู้ประกอบการคาดว่าราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดีจะสามารถชดเชยปริมาณผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้งได้บางส่วน และเชื่อว่าการระบาดของโรคไข้หวัดนกจะลดลงเพราะการแพร่เชื้อถูกจำกัดอยู่ในวงแคบจากมาตรการของภาครัฐ

### โรงแรมและการท่องเที่ยว

แนวโน้มปี 2548 ผู้ประกอบการคาดว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีแรกแต่มีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับในครึ่งปีหลังเนื่องจากทางการไทยสามารถดูแลและจัดการผลกระทบของธรณีพิบัติได้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

### อสังหาริมทรัพย์

แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ในปี 2548 คาดว่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวแต่อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค และการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลที่จะทำให้ต้นทุนก่อสร้างและราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

## การเงิน

ในไตรมาสแรกปี 2548 การปล่อยสินเชื่อขยายตัวไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาในระดับกลางและเพื่อการบริโภค สาขาธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นเห็นได้จากการเสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่าเพื่อจูงใจให้ผู้กู้หันมาใช้บริการ เช่น refinance สินเชื่อที่อยู่อาศัย

สำหรับสินเชื่อธุรกิจที่ยังมีการขยายตัวได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจบริการ และค้าส่งค้าปลีก ส่วนสินเชื่อประเภทเช่าซื้อเริ่มชะลอลงเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับเพิ่มราคาน้ำมันและภาระการผ่อนชำระที่สูงขึ้นตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

แนวโน้มปี 2548 คาดว่าสินเชื่อยังคงขยายตัวสนับสนุนอุปสงค์การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และการใช้จ่ายส่วนบุคคล ขณะที่เงินฝากคาดว่าจะขยายตัวเช่นกันโดยสถาบันการเงินเริ่มให้ความสนใจกับการระดมเงินฝากมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของภาครัฐที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

## แหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของธุรกิจไม่มาก เนื่องจากผู้ประกอบการใช้เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจและกำไรสะสมเป็นหลัก อย่างไรก็ตามธุรกิจที่มีรายได้หลักจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในวัฏจักรขาลงและมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจะมีสภาพคล่องน้อยลง ทั้งนี้ผู้ประกอบการคาดว่า การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อ เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายตามภาระหนี้ที่สูงขึ้น

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

เมษายน 2548